

ข้อมูลส่วนตัวที่เก็บรวบรวม มีอะไรบ้าง

ในขณะที่ส่งแบบฟอร์ม Grundfos จะลงทะเบียนชื่อ, บริษัท, หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่อีเมลของคุณ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “ข้อมูลส่วนตัว”)

คุณสามารถตัดสินใจได้โดยอิสระว่าคุณต้องการให้ข้อมูลส่วนตัวของคุณแก่ Grundfos หรือไม่ อย่างไรก็ตาม คุณต้องให้ข้อมูลส่วนตัวเพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน

หาก你不ให้ข้อมูลส่วนตัว คุณจะไม่สามารถเข้าร่วมการแข่งขันได้

วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัว

Grundfos ทำการเก็บรวบรวม จัดเก็บ และประมวลผลข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับผู้เข้าร่วมเกมการแข่งขันของ Grundfos และเพื่อส่งอีเมลที่เกี่ยวข้องกับเกมการแข่งขัน

ฐานกฎหมายสำหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัว

การประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณนั้นอิงตามความเข้าใจระหว่างคุณและ Grundfos ว่าคุณจะเข้าร่วมการแข่งขัน

และการประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณนั้นจำเป็นสำหรับการบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ข้างต้น

การประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณนั้นถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นต่อการปฏิบัติตามสัญญาที่คุณเป็นคู่สัญญา

ซึ่งเป็นฐานกฎหมายที่ Grundfos นำมาใช้ปฏิบัติในการประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณ (มาตรา 6 วรรค 1 ข้อ b ของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (General Data Protection Regulation (Regulation (EU) 2016/679))

รายละเอียดผู้ควบคุมข้อมูลและผู้รับข้อมูลส่วนตัว

Grundfos Holding A/S, Poul Due Jensens Vej 7, 8850 Bjerringbro, Denmark, Reg. No.: 31858356 และ [ชื่อและรายละเอียดในการติดต่อบริษัท Grundfos ในท้องถิ่น] (ต่อไปนี้จะรวมกันเรียกว่า “Grundfos”)

เป็นผู้ควบคุมข้อมูลและรับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัยและประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณตามวัตถุประสงค์จำเพาะที่ระบุไว้ข้างต้น

Grundfos สามารถแชร์ข้อมูลส่วนตัวของคุณให้กับบุคคลที่สามที่ทำหน้าที่เป็นผู้ประมวลผลข้อมูลของ Grundfos สำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ข้างต้นได้ โดยใช้ผู้ประมวลผลข้อมูลดังต่อไปนี้:

Microsoft Ireland Operations Limited, Atrium Building Block B, Carmenhall Road, Sandyford Industrial Estate, Dublin 18, Ireland

บริษัทประจำท้องถิ่นอื่น ๆ ภายในกลุ่มบริษัท Grundfos

ที่จะให้บริการสนับสนุนทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อมแก่เกมการแข่งขันของ Grundfos

ซึ่งรวมถึงให้ความช่วยเหลือด้าน IT แก่ระบบข้างต้นด้วย

ผู้รับรายอื่น ที่โดยทั่วไปคือที่ปรึกษาที่จะช่วยเหลือพร้อมกับให้การสนับสนุนด้าน IT แก่ระบบข้างต้น และช่วยเหลือด้านการประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณช่วยเหลือพร้อมกับให้การสนับสนุนด้าน IT ในระบบข้างต้นในนามของ Grundfos

บุคคลที่สามรายอื่นที่ได้รับอนุญาตอาจจำเป็นต้องเข้าถึงหรือจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวหากได้รับการกำหนดหรืออนุญาตตามกฎหมายที่ใช้บังคับ (เช่น เจ้าหน้าที่รัฐ, ศาล, ที่ปรึกษาภายนอก และบุคคลที่สามที่คล้ายคลึงกันที่เป็นหน่วยงานของรัฐ)

การโอนย้ายข้อมูลส่วนตัว

ในบางกรณี อาจมีการโอนย้ายข้อมูลส่วนตัวของคุณไปยังบุคคลภายนอกกลุ่มสมาชิก EU/EEA Grundfos ขอรับรองว่าการโอนย้ายข้อมูลดังกล่าวจะดำเนินการภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่ใช้บังคับ ส่งผลให้คู่สัญญาใด ๆ ภายนอกกลุ่มสมาชิก EU/EEA

ที่ครอบครองข้อมูลส่วนตัวของคุณต้องรับรองว่ามีระดับความคุ้มครองเพียงพอ ตัวอย่างเช่น โดยการเข้าทำข้อสัญญามาตรฐานแห่งสหภาพยุโรป (EU standard contractual clauses) หรือการใช้และการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์การให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวภายในองค์กร (binding corporate rules) ที่ใช้บังคับ หากคุณมีข้อซักถามใด ๆ ในเรื่องนี้ ทีมงาน Grundfos ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะให้คุณติดต่อ - โปรดดูข้อมูลการติดต่อด้านล่างในเนื้อหาส่วน 'คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนตัว/สิทธิการใช้งานเพิ่มเติมของคุณ ได้อย่างไรบ้าง'

อายุจัดเก็บเอกสาร

ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะได้รับการจัดเก็บเพื่อการประมวลผลเป็นเวลา 30 วัน

ข้อมูลส่วนตัวของคุณบางอย่างอาจถูกจัดเก็บโดยวิธีใดก็ตามเพื่อวัตถุประสงค์ทางการบัญชีหรือสำหรับเป็นข้อต่อสู้ของการเรียกร้องทางกฎหมาย ข้อมูลส่วนตัวจะถูกจัดเก็บไว้จนหมดอายุตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด นอกจากนี้

ข้อมูลส่วนตัวของคุณบางอย่างอาจถูกจัดเก็บไว้ในรูปแบบซึ่งไม่ระบุชื่อและไม่อนุญาตให้ระบุตัวตนของคุณได้

คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนตัว/สิทธิการใช้งานเพิ่มเติมของคุณ ได้อย่างไรบ้าง

คุณมีสิทธิต่าง ๆ ภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับ (ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่ใช้บังคับ)

การเพิกถอนความยินยอม: หากคุณแกล้งถึงความยินยอมของคุณเพื่อกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณแล้ว คุณสามารถเพิกถอนความยินยอมนี้เมื่อใดก็ได้โดยจะส่งผลในอนาคต การเพิกถอนดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อความชอบธรรมในการประมวลผลข้อมูลก่อนความยินยอม

สิทธิในการเข้าถึง: คุณอาจมีสิทธิได้รับการยืนยันจากเราว่าข้อมูลส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับคุณได้รับการประมวลผลหรือไม่ และอยู่ในกรณีที่ต้องการขอการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวนี้ นอกจากข้อมูลการเข้าถึงอื่น ๆ แล้ว ยังรวมถึงวัตถุประสงค์ของการประมวลผล ประเภทข้อมูลส่วนตัวที่เกี่ยวข้อง และผู้รับหรือประเภทของผู้รับที่ได้รับข้อมูลส่วนตัว หรือที่มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวให้ทราบ อย่างไรก็ตาม นี่ไม่ใช่สิทธิเด็ดขาดและผลประโยชน์ของบุคคลอื่น ๆ ที่อาจจำกัดสิทธิในการเข้าถึงของคุณ

คุณอาจมีสิทธิได้รับสำเนาข้อมูลส่วนตัวที่ผ่านการประมวลผล สำหรับสำเนาข้อมูลที่คุณร้องขอเพิ่มเติม เราอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามความเหมาะสมซึ่งขึ้นอยู่กับต้นทุนการบริหาร

สิทธิในการแก้ไขให้ถูกต้อง:

คุณอาจได้รับสิทธิจากเราให้แก้ไขข้อมูลส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับคุณที่ไม่ถูกต้องให้ถูกต้อง ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประมวลผล คุณอาจมีสิทธิทำข้อมูลส่วนตัวที่ไม่สมบูรณ์ให้เสร็จสมบูรณ์ รวมถึงด้วยการให้คำชี้แจงเพิ่มเติม

สิทธิในการลบข้อมูล (“สิทธิที่จะถูกลืม”): ภายใต้สถานการณ์เฉพาะบางอย่าง

คุณอาจได้รับสิทธิจากเราให้ลบข้อมูลส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับคุณ และเราอาจจำเป็นต้องลบข้อมูลส่วนตัวดังกล่าว

สิทธิในการจำกัดการประมวลผล: ภายใต้สถานการณ์เฉพาะบางอย่าง

คุณอาจได้รับสิทธิจากเราในการจำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณ ในกรณีนี้ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องจะถูกทำเครื่องหมายและอาจประมวลผลโดยเราเพื่อวัตถุประสงค์บางประการเท่านั้น

สิทธิในการคัดค้าน: ภายใต้สถานการณ์เฉพาะบางอย่าง

คุณอาจมีสิทธิคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณโดย Grundfos ด้วยเหตุผลที่สัมพันธ์กับสถานการณ์ของคุณเมื่อใดก็ได้ตามที่ต้องการ Grundfos อาจถูกกำหนดให้สิ้นสุดการประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณ

สิทธิในการให้หรือโอนย้ายข้อมูล (data portability): ภายใต้สถานการณ์เฉพาะบางอย่าง

คุณอาจมีสิทธิในการได้รับข้อมูลส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับคุณซึ่งคุณสามารถให้ไว้กับเราในรูปแบบที่มีโครงสร้างและใช้กันทั่วไป รวมถึงรูปแบบที่เครื่องคอมพิวเตอร์อ่านได้ นอกจากนี้ คุณอาจมีสิทธิส่งผ่านข้อมูลเหล่านั้นไปยังบุคคล คณะบุคคล บริษัท หรือองค์กรอื่นโดยไม่มีข้อขัดข้องจากเรา

หากคุณต้องการทราบเพิ่มเติมหรือต้องการใช้สิทธิอย่างใดอย่างหนึ่งข้างต้น ทีมงาน Grundfos Holding A/S ยินดีอย่างยิ่งที่จะให้คุณติดต่อด้วยการส่งอีเมลไปที่ หรือโทรหาเราที่เบอร์ +45 87 50 14 00

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล

บริษัท Grundfos บางแห่งมีเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนตัวท้องถิ่นซึ่งเป็นผู้ที่คุณอาจติดต่อได้เช่นกัน โปรดดูที่ลิงก์นี้เพื่อดูภาพรวมเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล

การยื่นคำร้อง

ในกรณีที่มีข้อร้องเรียน

คุณยังมีสิทธิ์ยื่นคำร้องต่อเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจในการกำกับดูแลเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณ

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

เราสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงหรือการเพิ่มเติมถ้อยแถลงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ไม่ว่าเวลาใด

สามารถดูถ้อยแถลงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับปัจจุบันได้ตลอดเวลาจากเว็บไซต์ของบริษัท Grundfos:

<https://www.grundfos.com/th/campaign/service-agreements>